

Số: 333/BC-BTP

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO**Kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp năm 2019**

Ngày 17/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1042/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 – 2020), trong đó giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Đề án trong giai đoạn tiếp theo. Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 288/QĐ-BTP ngày 21/02/2018 ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015” đến năm 2020 và Kế hoạch số 652/KH-BTP ngày 05/3/2018 về thực hiện Đề án năm 2018.

Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp năm 2019 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂM 2018**1. Công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án**

Ở *Trung ương*, trên cơ sở nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tư pháp đã ban hành 01 Quyết định¹, 01 Kế hoạch² và 02 Công văn³ chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Đề án. Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng cũng đã ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án đến năm 2020 trong lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân⁴.

Ở *địa phương*, trên cơ sở kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, các địa phương đã xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn riêng nhằm thực

¹ Quyết định số 288/QĐ-BTP ngày 21/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020

² Kế hoạch số 652/KH-BTP ngày 05/3/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” năm 2018

³ Công văn số 751/BTP-PBGDPL ngày 12/3/2018 về việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2018, Công văn số 2076/BTP-PBGDPL ngày 11/6/2018 về việc thực hiện chỉ đạo điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên năm 2018

⁴ Kế hoạch số 1597/QĐ-BCA-V19 ngày 17/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020 trong Công an nhân dân; Kế hoạch số 9638/KH-BQP ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020

hiện Đề án hoặc/và lồng ghép nội dung thực hiện Đề án trong chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) hằng năm. Hiện cả nước có gần 60 địa phương ban hành kế hoạch của Ủy ban nhân cấp tỉnh về việc thực hiện Đề án giai đoạn đến năm 2020 và gần 40 địa phương ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018 (*Phụ lục I*). Ngoài ra, một số địa phương ban hành công văn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án năm 2018⁵ hoặc lồng ghép hướng dẫn trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ khác⁶.

2. Kết quả thực hiện các hoạt động cụ thể

2.1. Ở Trung ương

2.1.1. Tổ chức Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh thiếu niên”, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật gắn với ứng dụng công nghệ thông tin

a) Tổ chức Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh thiếu niên”

Nhằm tìm kiếm, tôn vinh, nhân rộng những sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên đang được triển khai trong thực tiễn hoặc có thể áp dụng hiệu quả vào thực tiễn, Bộ Tư pháp đã tổ chức Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”. Triển khai Cuộc thi, Bộ Tư pháp đã xây dựng các Kế hoạch, Thễ lệ, Quy chế chấm thi⁷ và thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc Cuộc thi; tổ chức phát động, hưởng ứng Cuộc thi⁸ thu hút rộng rãi các đối tượng tham gia dự thi. Sau 04 tháng phát động, tổ chức Cuộc thi, Bộ Tư pháp đã nhận được 10.405 bài dự thi⁹. Đối tượng tham gia dự thi khá đa dạng, tập trung phần lớn vào học sinh, giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp nhà nước; cán bộ, chiến sỹ thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; người lao động trong các doanh nghiệp; đoàn viên, thanh niên, cán bộ đoàn; các đối tượng khác như: người dân, cán bộ hưu trí, luật sư, cựu chiến binh...

Có một số sáng kiến, mô hình lần đầu được giới thiệu; có nhiều mô hình quen thuộc đã được triển khai ở nhiều địa phương nhưng các tác giả đã đề xuất đổi mới cách thức triển khai, ứng dụng của mô hình. Các bài dự thi chủ yếu viết về các mô hình, sáng kiến PBGDPL cho nhóm đối tượng thanh, thiếu niên là học sinh trong trường học. Một số bài dự thi có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. Khá nhiều bài dự thi có chất lượng tốt, có giá trị thực tiễn, tính ứng dụng, nhân rộng trong công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên.

⁵ Bình Phước, TP Đà Nẵng, Thanh Hóa, Gia Lai...

⁶ Tiền Giang

⁷ Kế hoạch số 2416/KH-BTP, Quyết định số 1829/QĐ-BTP ngày 19/7/2018, Thễ lệ số 2710/TL-BTC ngày 24/7/2018, Quyết định số 2881/QĐ-BTC ngày 27/11/2018, Quyết định số 3008/QĐ-BTC ngày 11/12/2018

⁸ Công văn số 2711/BTP-PBGDPL ngày 24/7/2018, Công văn số 3811/BTP-PBGDPL ngày 8/10/2018

⁹ Một số tỉnh, thành phố có số lượng bài dự thi nhiều như: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổng kết Cuộc thi, Ban Tổ chức đã công nhận, trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 15 giải Khuyến khích và 03 giải phụ. Kết quả Cuộc thi là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước về PBGDPL, cơ quan, tổ chức liên quan tham khảo, đề xuất việc áp dụng; góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên.

b) Tổ chức các Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về các lĩnh vực pháp luật liên quan đến thanh, thiếu niên trên Trang thông tin về PBGDPL thuộc Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Năm 2018, Bộ Tư pháp tổ chức 02 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật. Nội dung Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật tập trung vào các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến đời sống, công việc, học tập, quyền lợi, trách nhiệm của thanh, thiếu niên như: Bộ luật Hình sự, Luật Trẻ em, Luật Xử lý vi phạm hành chính liên quan đến người chưa thành niên, trẻ em... Mỗi cuộc thi thu hút hơn chục nghìn lượt người tham gia, trong đó có nhiều người là thanh, thiếu niên. Thông qua Cuộc thi đã góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và đề cao trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của thanh, thiếu niên, đồng thời phát huy vai trò của công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.

2.1.2. PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng

Bộ Tư pháp đã thực hiện 02 chương trình đối thoại trên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1), 01 Tọa đàm trên Truyền hình pháp luật về các chính sách pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên; đăng tải các tin, bài thông tin về PBGDPL, chấp hành pháp luật trong thanh, thiếu niên trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó tập trung vào các quy định về các biện pháp tư pháp áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội, xử lý chuyên hướng đối với người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật Hình sự; giải pháp, hình thức PBGDPL hiệu quả đối với các nhóm thanh, thiếu niên đặc thù; những vấn đề pháp lý đặt ra đối với hành vi xâm hại tình dục trẻ vị thành niên.

2.1.3. Tổ chức tư vấn pháp luật cho thanh, thiếu niên

Nhằm nâng cao hiểu biết, giải quyết những vướng mắc pháp luật cho thanh, thiếu niên, Bộ Tư pháp đã tổ chức 02 Chương trình tư vấn pháp luật, PBGDPL cho thanh, thiếu niên¹¹ về các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của thanh, thiếu niên như: pháp luật hình sự, tiếp cận thông tin, hôn nhân và gia đình... Các lĩnh vực pháp luật này được Bộ Tư pháp khảo sát trước khi tổ chức Chương trình nên phù hợp với nhu cầu của thanh, thiếu niên trên địa bàn.

2.1.4. Biên soạn tài liệu PBGDPL

a) Bộ Tư pháp đã tổ chức biên soạn, cấp phát miễn phí cho các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương 3.500 cuốn Sổ tay hướng dẫn kỹ năng

¹¹ 01 Chương trình cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số của một số trường cao đẳng, trung cấp tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và 01 Chương trình cho thanh niên quận Đống Đa, TP Hà Nội.

PBGDPL cho thanh, thiếu niên để làm tài liệu bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ Đoàn, công chức làm công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên. Bên cạnh đó, Bộ còn tổ chức biên soạn, đăng tải Sổ tay “Mô hình PBGDPL hiệu quả cho thanh, thiếu niên” trên Trang thông tin PBGDPL thuộc Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp nhằm thông tin, giới thiệu các hình thức, mô hình PBGDPL cho thanh, thiếu niên hiện đang được áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn để các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tham khảo, lựa chọn phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Bộ Tư pháp đã biên soạn, đăng tải trên Trang thông tin PBGDPL thuộc Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp các tài liệu phổ biến, thông tin, giải đáp pháp luật có liên quan, thiết thực đối với thanh, thiếu niên¹² về pháp luật hình sự, dân sự, tố tụng dân sự; pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp (Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa). Ngoài ra, nội dung tài liệu còn tập trung vào một số luật mới được Quốc hội thông qua (Luật Cảnh tranh, Luật Tố cáo, Luật An ninh mạng.); các văn bản của Chính phủ mới ban hành (quy định của pháp luật về kinh doanh bằng phương thức đa cấp; các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự...).

2.1.5. Tập huấn kiến thức pháp luật mới và kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật; cán bộ Đoàn; công chức quản lý, tham mưu công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên

Để nâng cao năng lực cho báo cáo viên pháp luật, cán bộ Đoàn và công chức quản lý, tham mưu công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên, trong năm 2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức 03 Hội nghị tập huấn về kỹ năng PBGDPL, kiến thức pháp luật mới có liên quan đến thanh, thiếu niên, trong đó, có 02 Hội nghị tập huấn cho báo cáo viên pháp luật, cán bộ pháp chế, cán bộ Đoàn, công chức quản lý, tham mưu công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương (tại thành phố Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội); 01 Hội nghị tập huấn các nội dung cơ bản của Luật an ninh mạng năm 2018 cho đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp.

Tại các Hội nghị, đại biểu đã được cung cấp, cập nhật một số kiến thức về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PBGDPL cho thanh, thiếu niên; thực trạng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên và một số kỹ năng PBGDPL cho thanh, thiếu niên.

2.1.6. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm phục vụ nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật và mô hình, hình thức PBGDPL cho thanh, thiếu niên

Để góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật liên quan đến thanh, thiếu niên, năm 2018, Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ đã phối hợp tổ chức Tọa đàm “Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật thanh niên năm 2005” và Hội thảo góp ý

¹² 10 tiêu phẩm pháp luật và 245 hỏi - đáp, tình huống pháp luật

dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Các ý kiến tham luận, phát biểu của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, người làm công tác PBGDPL có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện pháp luật.

Bộ Tư pháp còn tổ chức 02 Tọa đàm “Mô hình PBGDPL hiệu quả nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên” với sự tham gia của đại diện Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh/Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh một số địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan. Nhiều mô hình, cách làm hay về PBGDPL cho thanh, thiếu niên đã được trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm tại các Tọa đàm, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị tham khảo, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế tại địa bàn.

2.1.7. Thực hiện hoạt động chỉ đạo điểm PBGDPL cho thanh, thiếu niên

Bộ Tư pháp còn chọn điểm tổ chức một số hoạt động PBGDPL cho thanh, thiếu niên tại Bắc Kạn và Bình Phước¹³ để đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng trong thời gian tới. Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp các tỉnh nêu trên đã tích cực phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan lựa chọn 01 đơn vị cấp xã/tỉnh để triển khai thực hiện trên cơ sở bám sát các yêu cầu và nội dung hướng dẫn¹⁴. Về nội dung, địa phương đã khảo sát, lựa chọn các lĩnh vực pháp luật có ý nghĩa thiết thực đối với thanh, thiếu niên tại địa bàn như: quy định pháp luật về an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy (Bình Phước); Bộ luật Hình sự, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thanh niên (Bắc Kạn) để tổ chức PBGDPL. Theo báo cáo, đến cuối tháng 10/2018, Bình Phước và Bắc Kạn đã hoàn thành nhiệm vụ chỉ đạo điểm được giao.

Các địa phương đánh giá cao sự chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ nguồn lực chỉ đạo điểm của Bộ Tư pháp. Qua đó, góp phần tạo điều kiện cho địa phương thực hiện PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên tại địa bàn.

(Các hoạt động của Bộ Tư pháp triển khai trong năm 2018 chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Báo cáo này).

2.1.8. Bên cạnh các hoạt động do Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện, các bộ, ngành, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã tổ chức nhiều hoạt động PBGDPL liên quan mật thiết đến thanh, thiếu niên bằng hình thức phù hợp với đối tượng như: Bộ Quốc phòng tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong thanh niên quân đội năm 2018, Hội thi PBGDPL cấp toàn quân bằng hình thức sân khấu hóa; tập huấn kiến thức, kỹ năng PBGDPL cho cán bộ đoàn cấp toàn quân; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, đối thoại PBGDPL cho thanh niên... Bộ Công an tổ chức PBGDPL cho thanh niên là cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương;

¹³ Công văn số 2076/BTP-PBGDPL ngày 11/6/2018

¹⁴ Theo Quyết định số 1358/QĐ-BTP ngày 13/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp hỗ trợ mỗi địa phương 18.900.000 đồng để tổ 02 đợt tập huấn kiến thức pháp luật cho thanh, thiếu niên và 02 chương trình tư vấn, PBGDPL, trợ giúp pháp lý cho thanh, thiếu niên đặc thù tại cơ sở

thanh, thiếu niên là học viên tại các học viện, trường Công an nhân dân; thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật thuộc đối tượng quản lý của Công an nhân dân và các đối tượng thanh, thiếu niên cư trú tại địa phương (tập huấn, tọa đàm, tư vấn pháp luật...).

2.2. Ở địa phương

Các địa phương đã tiến hành khảo sát, lựa chọn nội dung PBGDPL cho thanh, thiếu niên trên địa bàn dựa trên nhu cầu của từng nhóm đối tượng thanh, thiếu niên, tập trung vào các luật, văn bản hướng dẫn thi hành liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của thanh niên như: an toàn giao thông đường bộ; hôn nhân và gia đình; phòng, chống tệ nạn xã hội về ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, cờ bạc; lao động, việc làm; an ninh mạng; bảo vệ môi trường, biển đảo; pháp luật về cư trú; bình đẳng giới, thanh niên, trẻ em; Bộ luật Hình sự, nghĩa vụ quân sự, phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực học đường...

Các hoạt động PBGDPL cho thanh, thiếu niên được tổ chức triển khai thực hiện thông qua nhiều hình thức, mô hình khác nhau, khá đa dạng như: Hội nghị tập huấn, phổ biến pháp luật trực tiếp¹⁴; hội thi tìm hiểu pháp luật¹⁵; biên soạn, phát hành các tài liệu PBGDPL cho thanh, thiếu niên¹⁶; ký kết chương trình phối hợp¹⁷ hay cam kết không vi phạm pháp luật (Quảng Bình, Bình Thuận...). Nhiều địa phương đã xây dựng các chương trình truyền thông, tin bài về PBGDPL cho thanh, thiếu niên¹⁸; PBGDPL qua hệ thống phát thanh, sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, lồng ghép pháp luật trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa ngoài giờ lên lớp (Quảng Bình, Gia Lai, Tiền Giang, Bình Thuận...); tổ chức chiếu phim lưu động, văn nghệ lồng ghép tuyên truyền kiến thức pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho thanh, thiếu niên (Tiền Giang). Một số địa phương đã ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức trực tuyến trên mạng Internet, thu hút nhiều thanh, thiếu niên tham dự¹⁹.

Qua thực tiễn triển khai Đề án, tại các địa phương đã xuất hiện những mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên như: Mô hình “Quán cà phê pháp luật” (Sở Tư pháp TP Cần Thơ, Hậu Giang); Ngày Pháp luật hàng tháng; mô hình “Đồng hành cùng phát triển (Sở Tư pháp Hà Nam); mô hình “Giáo dục pháp luật – Trải nghiệm thực tế” (Sở Tư pháp Sóc Trăng). Ngành Giáo dục và Đào tạo có mô hình Hội thi “Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức pháp luật”. Đối với nhóm đối tượng là thanh niên trong quân đội, các mô hình PBGDPL có hiệu quả là: “Mỗi ngày một câu hỏi, mỗi tuần một điều luật”; mô hình “Tổ tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý quân nhân”, “Ngày pháp luật trong quân đội”. Trong lực lượng Công an nhân dân, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho nhóm thanh niên vi phạm pháp luật, thanh niên chậm tiến như: Mô hình “Đội dân phòng cơ động”, “5

¹⁴ Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP Hà Nội, Quảng Bình, Thái Bình, Cà Mau, Thừa Thiên Huế, Bắc Kạn...

¹⁵ Sơn La, Tây Ninh, TP Cần Thơ, Gia Lai, Bắc Kạn, Đồng Nai, Bình Thuận, Quảng Bình, Thái Bình, Vĩnh Long...

¹⁶ Tây Ninh, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu; TP Hà Nội, Quảng Bình, Gia Lai, Bắc Kạn...

¹⁷ Vĩnh Phúc, TP Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ...

¹⁸ Bình Thuận, Vĩnh Phúc, TP Hà Nội, Thừa Thiên Huế...

¹⁹ Tiền Giang, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp...

tự quản” (Bến Tre); mô hình “4 kèm 1” (An Giang). Bên cạnh đó, các địa phương còn duy trì mô hình tổ/nhóm nòng cốt ở cơ sở PBGDPL²⁰; phiên tòa giả định²¹...trên cả nước.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án năm 2018 cơ bản hoàn thành theo Kế hoạch, đã góp phần vào kết quả chung của công tác PBGDPL. Các hoạt động được tổ chức theo hướng dựa trên nhu cầu của đối tượng thanh, thiếu niên. Nội dung PBGDPL liên quan mật thiết đời sống, học tập, công tác của thanh, thiếu niên, có trọng tâm, trọng điểm hơn. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả được triển khai, áp dụng gắn với nhận thức, đặc điểm tâm lý, lứa tuổi và nhu cầu của thanh, thiếu niên. Qua đó, công tác PBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh, thiếu niên, đồng thời từng bước phát huy tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật và giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Đề án vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế sau:

a) Công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên theo mục tiêu và nhiệm vụ của Đề án chưa đồng đều trong cả nước. Hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong thực hiện Đề án chưa thường xuyên, chưa gắn kết, chủ yếu do cơ quan chủ trì thực hiện Đề án tổ chức thực hiện.

b) Công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên nói chung, thực hiện Đề án nói riêng chủ yếu tập trung vào đối tượng thanh, thiếu niên là học sinh, sinh viên trong trường học; thanh, thiếu niên ở đô thị; thanh niên là công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước, chiến sỹ lực lượng vũ trang mà chưa có nhiều hoạt động PBGDPL cho đối tượng thanh, thiếu niên đặc thù theo Luật PBGDPL; thanh, thiếu niên tự do, cư trú không ổn định, chưa có việc làm; thanh, thiếu niên thuộc đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật cao.

c) Hoạt động PBGDPL cho thanh, thiếu niên ở một số địa phương còn mang tính phong trào, chưa khắc phục được triệt để tính hình thức. Hình thức, mô hình PBGDPL chậm đổi mới, chưa thực sự phù hợp với trình độ hiểu biết và tâm sinh lý và lứa tuổi, hiệu quả chưa cao.

d) Kinh phí thực hiện Đề án từ ngân sách nhà nước ở nhiều địa phương còn hạn hẹp, chưa tương xứng với mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án. Việc huy động nguồn lực trong xã hội tham gia, hỗ trợ công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên

²⁰ Thái Bình, Nghệ An, Long An, Kiên Giang, Bạc Liêu...

²¹ Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bình Phước...

còn hạn chế. Việc lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Đề án với các chương trình, đề án, kế hoạch có liên quan còn hạn chế.

2.2. Nguyên nhân

a) Nhận thức của lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương về trách nhiệm trong PBGDPL cho thanh, thiếu niên còn chưa sâu sắc, toàn diện nên chưa chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện và tổ chức thực hiện, chưa chú trọng gắn kết, lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án với các chương trình, đề án khác có nội dung liên quan đến thanh niên tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Ban chỉ đạo, Tổ thư ký thực hiện Đề án giai đoạn 2011 – 2015 không còn tiếp tục duy trì dẫn đến thiếu đầu mối theo dõi, kết nối, phối hợp triển khai các hoạt động của Đề án.

c) Chế độ thông tin, báo cáo chưa được các địa phương thực hiện nghiêm túc, việc nắm bắt thông tin đôi lúc còn chưa đầy đủ và kịp thời.

d) Đội ngũ làm công tác PBGDPL, nhất là báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật còn chưa đồng đều về năng lực tham mưu, kỹ năng PBGDPL; một bộ phận sau khi được công nhận, tập huấn, bồi dưỡng chưa tham gia phổ biến pháp luật trực tiếp.

đ) Ý thức, trách nhiệm chủ động, tự giác tìm hiểu, học tập, nâng cao ý thức pháp luật, xây dựng, thực hiện nếp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong một bộ phận thanh, thiếu niên chưa cao.

e) Kinh phí thực hiện Đề án ở nhiều địa phương chủ yếu được bố trí từ nguồn kinh phí phân bổ cho công tác PBGDPL thường xuyên, chưa có nguồn kinh phí riêng. Điều kiện kinh tế - xã hội, thu ngân sách của nhiều địa phương còn khó khăn. PBGDPL là hoạt động không phát sinh lợi nhuận nên việc huy động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia, đóng góp cho công tác này còn hạn chế.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2019

1. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Tổ chức chia sẻ, hướng dẫn, thí điểm áp dụng một số mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh thiếu niên trên cơ sở kết quả tổng kết Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh thiếu niên”, chú trọng hướng dẫn các sáng kiến, mô hình mới, ứng dụng công nghệ thông tin.

1.2. Tiếp tục truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của thanh, thiếu niên, công tác thanh, thiếu niên nói chung và PBGDPL cho thanh, thiếu niên nói riêng.

1.3. Thực hiện nhiệm vụ của Đề án gắn với thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong nhà trường, các cơ sở giáo dục nghề

ngiệp; chú trọng PBGDPL cho đối tượng thanh, thiếu niên đặc thù theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, thanh, thiếu niên có nguy cơ cao vi phạm pháp luật...

1.4. Lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp với nhu cầu của thanh, thiếu niên, trong đó chú trọng quy định về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của thanh, thiếu niên liên quan đến một số lĩnh vực pháp luật như: lao động, việc làm; dân sự; hình sự; hôn nhân và gia đình; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; giao thông đường bộ; phòng, chống các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm; nghĩa vụ quân sự; bảo vệ môi trường, biển đảo; cư trú, bình đẳng giới; bạo lực học đường; chính sách về phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói, giảm nghèo, khởi nghiệp...

1.5. Tổ chức PBGDPL cho thanh, thiếu niên với hình thức phù hợp với đối tượng, địa bàn, chú trọng lồng ghép PBGDPL với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, phong trào, hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên; tổ chức các diễn đàn, đối thoại, hội thảo, tọa đàm về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức trực tuyến, sân khấu hóa; biên soạn một số tài liệu nguồn về PBGDPL cho thanh, thiếu niên; tăng cường PBGDPL cho thanh, thiếu niên qua phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng giới thiệu nhiều tình huống pháp luật thiết thực liên quan đến thanh, thiếu niên...

1.6. Chỉ đạo, hướng dẫn nhân rộng một số mô hình PBGDPL hiệu quả, phù hợp, thiết thực với thanh niên qua đánh giá thực tiễn thực hiện Đề án. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, phù hợp với lứa tuổi, phát huy thế mạnh của các Trang thông tin điện tử, website, mạng Internet (facebook, twitter...).

1.7. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo hướng tập trung bồi dưỡng kỹ năng PBGDPL, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

1.8. Tổ chức kiểm tra, sơ kết công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên; phát động phong trào thi đua chấp hành tốt pháp luật trong thanh, thiếu niên với chủ đề thiết thực, nổi cộm về thi hành pháp luật của từng năm.

2. Một số giải pháp thực hiện

2.1. Rà soát, xác định cụ thể nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp thực hiện Đề án, phân đầu đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2019 bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp, công tác PBGDPL năm 2019.

2.2. Gắn kết thực hiện nhiệm vụ của Đề án với các chương trình, đề án về PBGDPL có liên quan và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL nhằm tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

2.3. Rà soát, kiện toàn lại Ban chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc Đề án theo hướng hoạt động thực chất, hiệu quả nhằm thiết lập đầu mối theo dõi, tham mưu,

phối hợp triển khai Đề án; tăng cường thông tin, phối hợp giữa các bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức là thành viên của Đề án.

2.4. Chú trọng khảo sát nhu cầu thực tế của đối tượng về nội dung, hình thức PBGDPL trước khi tổ chức các hoạt động PBGDPL, nhất là tại cơ sở để phù hợp với đối tượng, địa bàn và nhu cầu của từng nhóm đối tượng thanh, thiếu niên.

2.5. Bố trí kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện có hiệu quả Đề án, đồng thời huy động các tổ chức hành nghề về pháp luật, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và hỗ trợ kinh phí PBGDPL cho thanh, thiếu niên./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam (để phối hợp);
- Tổ chức pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể TW;
- Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, PBGDPL.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG**



Phan Chí Hiếu

BỘ TƯ PHÁP**Phụ lục 1****CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ BAN HÀNH KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018***(Ban hành kèm theo Báo cáo số 333/BC-BTP ngày 28/12/2018)*

STT	ĐỊA PHƯƠNG	TÊN KẾ HOẠCH
1	An Giang	Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 29/3/2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020
		Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 29/3/2018 về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018
2	Bà Rịa – Vũng Tàu	Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018 – 2020
		Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 30/3/2018 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018
3	Bạc Liêu	Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 27/4/2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
4	Bắc Giang	Kế hoạch số 1632/KH-UBND ngày 23/5/2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
5	Bến Tre	Kế hoạch số 899/KH-UBND ngày 07/3/2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh
		Kế hoạch số 1191/KH-UBND ngày 22/3/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018
6	Bắc Kạn	Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 27/4/2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020
7	Bình Dương	Kế hoạch số 1592/KH-UBND ngày 18/4/2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
	Bình Định	Kế hoạch số 1153/KH-UBND ngày 06/4/2018 về việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018 trên địa bàn tỉnh

8	Bình Phước	Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 11/4/2018 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9	Bình Thuận	Kế hoạch số 2413/KH-UBND ngày 18/6/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn tỉnh năm 2018
10	Cao Bằng	Kế hoạch số 951/KH-UBND ngày 12/4/2018 về tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015" đến năm 2020
11	Cà Mau	Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 26/3/2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020
		Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 06/4/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018
12	Đắk Lắk	Kế hoạch số 4247/KH-UBND ngày 13/6/2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020
13	Đắk Nông	Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2018 – 2020” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
14	Đồng Nai	Kế hoạch số 3106/KH-UBND ngày 02/4/2018 về tổ chức thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2018 – 2020” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
		Kế hoạch số 3983/KH-UBND ngày 23/4/2018 về việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018
15	Đồng Tháp	Kế hoạch số 731/KH-STP ngày 02/5/2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
		Kế hoạch số 730/KH-STP ngày 02/5/2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018
16	Điện Biên	Kế hoạch số 705/KH-UBND ngày 26/3/2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
		Kế hoạch số 707/KH-UBND ngày 26/3/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho

		thanh, thiếu niên” trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018
17	Gia Lai	Kế hoạch số 573/KH-UBND ngày 27/3/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2018 – 2020” trên địa bàn tỉnh Gia Lai
		Kế hoạch số 714/KH-UBND ngày 12/4/2018 về việc thực hiện Đề án năm 2018 trên địa bàn tỉnh
18	Hà Giang	Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 28/3/2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
		Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 28/3/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015 đến năm 2020” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
19	Hà Nam	Kế hoạch số 814/KH-UBND ngày 05/4/2018 về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
		Kế hoạch số 815/KH-UBND ngày 05/4/2018 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
20	Hà Tĩnh	Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 19/4/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2018 – 2020” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
21	Hải Dương	Kế hoạch số 774/KH-UBND ngày 20/3/2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020
		Kế hoạch số 974/KH-UBND ngày 04/4/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Hải Dương” năm 2018
22	Hậu Giang	Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 30/3/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015 đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
		Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 06/4/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
23	Hòa Bình	Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 29/5/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2018 – 2020
24	Hưng Yên	Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 30/3/2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015” đến năm 2020 trên địa

		bản tỉnh Hưng Yên Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 18/4/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
25	Khánh Hòa	Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 về ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
26	Kiên Giang	Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 02/4/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
		Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 07/5/2018 về việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018
27	Kon Tum	Kế hoạch số 1181/KH-UBND ngày 14/5/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
		Kế hoạch số 1182/KH-UBND ngày 14/5/2018 về việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2018 – 2020” trên địa bàn tỉnh năm 2018
28	Lai Châu	Kế hoạch số 401/KH-UBND ngày 30/3/2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
29	Lạng Sơn	Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 27/3/2018 về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
		Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 12/4/2018 về việc thực hiện Đề án năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
30	Lào Cai	Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 16/5/2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
		Kế hoạch số 28/KH-STP ngày 04/6/2018 về việc thực hiện Đề án năm 2018 trên địa bàn tỉnh
31	Lâm Đồng	Kế hoạch số 1033/KH-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
		Kế hoạch số 3785/KH-UBND ngày 20/6/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

32	Long An	Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 về ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Long An
		Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 20/4/2018 về thực hiện các Đề án về PBGDPL do Sở Tư pháp chủ trì thực hiện năm 2018 (trong đó có Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên”)
33	Nam Định	Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 20/3/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định
34	Nghệ An	Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 ban hành Đề án Tăng cường công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020
		Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 27/4/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Nghệ An” năm 2018
35	Ninh Bình	Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 về ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
		Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 28/3/2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
36	Ninh Thuận	Số 2274/KH-UBND ngày 05/6/2018 tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020
37	Phú Thọ	Kế hoạch số 862/KH-UBND ngày 14/3/2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
		Kế hoạch số 1021/KH-UBND ngày 22/3/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
38	Phú Yên	Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 04/4/2018 Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020
39	Quảng Bình	Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 26/3/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015” đến năm 2020
		Kế hoạch số 410/KH-UBND ngày 28/3/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho

		thanh, thiếu niên” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
40	Quảng Ninh	Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 20/4/2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015” đến năm 2020
		Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 27/4/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018
41	Quảng Ngãi	Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 08/6/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
42	Quảng Trị	Kế hoạch số 1274/KH-UBND ngày 06/4/2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
43	Sóc Trăng	Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 05/4/2018 về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
44	Sơn La	Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 24/4/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
		Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 29/5/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018
45	Tây Ninh	Kế hoạch số 677/KH-UBND ngày 26/3/2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
46	Thái Bình	Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 26/4/2018 về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015” đến năm 2020
		Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 26/4/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018
47	Thanh Hóa	Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 về ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
		Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 30/3/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018
48	Thừa Thiên Huế	Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 03/4/2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật

		cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015” đến năm 2020 Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 03/4/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018
49	Tiền Giang	Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 30/3/2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
50	TP. Cần Thơ	Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 27/4/2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020
		Kế hoạch số 1363/KH-STP-SGD&ĐT-CA-TĐ-ATGT ngày 26/6/2018 về phối hợp PBGDPL cho thanh thiếu niên năm 2018
51	TP Đà Nẵng	Kế hoạch số 1957/KH-UBND ngày 21/3/2018 tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
		Kế hoạch số 2475/KH-UBND ngày 09/4/2018 thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018 trên địa bàn TP. Đà Nẵng
52	TP Hà Nội	Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 22/12/2016 về thực hiện Đề án tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2017 – 2020
53	TP. Hải Phòng	Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 23/3/2018 về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” trên địa bàn TP Hải Phòng đến năm 2020
		Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 28/3/2018 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên năm 2018” trên địa bàn TP Hải Phòng
54	Trà Vinh	Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
55	Tuyên Quang	Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 21/5/2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020
		Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 21/5/2018 về việc tiếp tục thực hiện Đề án đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh
56	Tiền Giang	Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 14/5/2018 về việc thực hiện Đề án năm 2018 trên địa bàn tỉnh
57	Vĩnh Long	Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý

		thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020 Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
58	Vĩnh Phúc	Kế hoạch số 2970/KH-UBND ngày 02/5/2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
		Kế hoạch số 2970/KH-UBND ngày 02/5/2018 về việc tiếp tục thực hiện Đề án đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh
59	Yên Bái	Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 05/4/2018 về tổ chức thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 – 2020”

AW

BỘ TƯ PHÁP

Phụ lục 2

CÁC HOẠT ĐỘNG DO BỘ TƯ PHÁP TRIỂN KHAI NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 333/BC-BTP ngày 28/12/2018)

STT	CÁC HOẠT ĐỘNG
1	Tổ chức các Cuộc thi
1.1	Tổ chức Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh thiếu niên”
1.2	Tổ chức lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách, pháp luật cho thanh, thiếu niên trong 02 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên Trang thông tin về PBGDPL thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
2	Các hoạt động truyền thông
2.1	Phối hợp với kênh VOV1 – Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng, phát thanh Chương trình đối thoại, giải đáp chính sách: “ <i>Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội hoặc xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật Hình sự</i> ”
2.2	Phối hợp với kênh VOV1 – Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng, phát thanh Chương trình đối thoại, giải đáp chính sách: “ <i>Giải pháp, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả đối với các nhóm thanh, thiếu niên đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật</i> ”
2.3	Phối hợp với Báo Pháp luật PViệt Nam xây dựng Tọa đàm trên Truyền hình pháp luật về chủ đề: “ <i>Xâm hại tình dục trẻ vị thành niên – Những vấn đề pháp lý đặt ra</i> ”
3	Các hoạt động tư vấn, PBGDPL cho thanh, thiếu niên tại địa bàn cơ sở
3.1	Tổ chức tư vấn, PBGDPL cho khoảng 120 thanh, thiếu niên là học sinh Trường Trung cấp Luật Buon Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ngày 27/9/2018. Nội dung tư vấn, PBGDPL tập trung vào các quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
3.2	Tổ chức tư vấn, PBGDPL cho khoảng 80 thanh, thiếu niên hiện đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tại UBND quận Đống Đa, TP Hà Nội ngày 26/10/2018. Nội dung tư vấn, PBGDPL tập trung vào các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về người dưới 18 tuổi phạm tội, các tội phạm do người dưới 18 tuổi thực hiện
4	Tổ chức các Hội nghị tập huấn
4.1	Hội nghị tập huấn kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, cán bộ quản lý công tác PBGDPL, cán bộ Đoàn, đại diện lãnh đạo, công chức của Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Tỉnh/Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của 19 địa phương khu vực phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh ngày 09/8/2018. Nội dung tập huấn về kỹ năng PBGDPL trực tiếp, kỹ năng PBGDPL thông qua thi tìm hiểu pháp luật, thông qua sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt ngoại khóa
4.2	Hội nghị tập huấn kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, cán bộ quản lý công tác PBGDPL, cán bộ Đoàn, đại diện lãnh đạo, công chức của Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Tỉnh/Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của 25 địa phương khu vực phía Bắc tại TP. Hà Nội ngày 20/9/2018. Nội

	dung tập huấn về kỹ năng PBGDPL trực tiếp, kỹ năng PBGDPL thông qua thi tìm hiểu pháp luật, thông qua sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt ngoại khóa
4.3	Hội nghị tập huấn các nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng năm 2018 cho 300 đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp và đại diện một số cơ sở đào tạo luật tại TP. Hà Nội ngày 07/11/2018
5	Tổ chức các Hội thảo, Tọa đàm
5.1	Phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Tọa đàm “Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005” tại TP. Hà Nội ngày 20/9/2018 (khoảng 80 đại biểu)
5.2	Tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại TP. Cần Thơ ngày 06/6/2018 (khoảng 80 đại biểu)
5.3	Tổ chức Tọa đàm “Mô hình PBGDPL hiệu quả nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên” tại Hà Nam ngày 18/6/2018 (khoảng 80 đại biểu)
5.4	Tổ chức Tọa đàm “Mô hình PBGDPL hiệu quả nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên” tại TP Hồ Chí Minh ngày 10/8/2018 (khoảng 80 đại biểu)
6	Thực hiện các hoạt động chỉ đạo điểm: Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước và Bắc Kạn tổ chức 02 đợt tập huấn kiến thức pháp luật và 02 đợt tư vấn, PBGDPL cho thanh, thiếu niên tại địa bàn cơ sở; mỗi địa phương 18.900.000 đồng
7	Biên soạn, phát hành 3.500 Sổ tay kỹ năng PBGDPL cho thanh, thiếu niên; biên soạn, đăng tải trên Trang tin PBGDPL thuộc Cổng Thông tin PBGDPL Sổ tay các mô hình PBGDPL hiệu quả cho thanh, thiếu niên và các tài liệu PBGDPL cho thanh, thiếu niên về các lĩnh vực pháp luật mới (hỏi đáp pháp luật, câu chuyện pháp luật, tiểu phẩm pháp luật...)